

Tổng kết công tác thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Tây Bắc năm 2024

13:40 16/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 15/11, tại huyện Na Hang, Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang (đơn vị Thường trực Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Tây Bắc năm 2024) đã cai tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Tây Bắc năm 2024 và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2025.

Các đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang; Hà Ngọc Văn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Yên Bái chủ trì hội nghị.



Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Tây Bắc năm 2024

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo 6 tỉnh trong khu vực gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc; cùng dự có lãnh đạo huyện Na Hang.

Năm 2024, Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Tây Bắc tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội Nhà Báo Việt Nam và các tỉnh phát động.

Các đơn vị trong cụm đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng vào các dịp kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của mỗi địa phương với những nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể. Cụm thi đua đã tổ chức thực hiện tốt việc đăng ký và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm; chú trọng theo dõi, kiểm tra, tổng kết các phong trào thi đua, làm tốt việc bình xét và đề xuất các hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.



Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang trao cờ đăng cai Thường trực Cụm thi đua năm 2025 cho Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái

Nét nổi bật của Hội Nhà báo các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Bắc năm 2024 là phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam, các ban, ngành địa phương và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng tập huấn, trao đổi nghiệp vụ báo chí gắn liền với các cuộc vận động, cuộc thi báo chí của địa phương, Trung ương và các ngành phát động. Chính từ đó, nhiều Hội Nhà báo và hội viên các tỉnh trong cụm bội thu các giải báo chí toàn quốc và các cuộc thi chuyên đề của các Bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Hội Nhà báo các tỉnh trong cụm thi đua vận động, tổ chức hội viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, Đặc biệt, các hội viên các Hội Nhà báo các tỉnh Tây Bắc đã cùng nhau đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, nguy hiểm do siêu bão số 3 gây ra để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời trực tiếp tham gia phòng chống và khắc phục hậu quả của bão, kêu gọi vận động hàng chục tỷ đồng cứu trợ...

Việc tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua được phát động trong năm qua đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi, thực sự là động lực thúc đẩy phong trào thi đua của các Hội trong cụm, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và các phong trào thi đua chung của Hội Nhà báo Việt Nam.



Lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Tây Bắc ký kết giao ước thi đua năm 2025.

Năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, các cấp Hội tiếp tục phấn đấu, cập nhật những xu hướng mới trong kỷ nguyên số hóa và truyền thông đa phương tiện để nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ và các tác phẩm báo chí, phục vụ ngày các tốt hơn yêu cầu công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị mỗi địa phương, đáp ứng ngày các tốt hơn nhu cầu thông tin của nhân dân...

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng phong trào thi đua, hoạt động của Hội. Các thành viên trong cụm tiến hành bình bầu, Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang nhận Cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ và Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái nhận Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng thời, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2025. Hội Nhà báo Tuyên Quang đã bàn giao vai trò Trưởng Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Tây Bắc cho Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/tong-ket-cong-tac-thi-dua-hoi-nha-bao-cac-tinh-mien-nui-tay-bac-nam-2024>